

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ชมนิทรรศการแสดงผลงาน มรพส.
- ☞ สวบ.จัดสัปดาห์วิชาการห้องสมุด๕๔
- ☞ ผอ.สศว.เข้ารับรางวัลเพชรสยาม๕๔
- ☞ ชมคอนเสิร์ต Earth String Band

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔



พลอากาศตรี ศ.ดร.แก้ว สงขาว



ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก



นาวาอากาศเอกหญิงจรรยา กองจินดา



อ.โสภิตา ทะสังขา

ด้วยความยินดียิ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะให้การประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ ๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ในวันที่ (๑๒ ก.ย.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ท ๔๑๐ อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

ให้การต้อนรับและฟังบรรยาย

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

คณะผู้ประเมินเยี่ยมชมห้องเรียน และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผู้ประเมินชุดที่ ๑ (ณ ห้องประชุม ท ๔๑๐) คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์ผู้อำนวยการจังหวัด, กรรมการบริหารสถาบัน, ผู้บริหารสถาบัน, ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

ผู้ประเมินชุดที่ ๑ (ณ ห้องประชุม ท ๓๐๘) นักศึกษาปัจจุบัน, ศิษย์เก่า, ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการและชุมชน, บุคลากรสายสนับสนุน, สำนัก/สถาบัน และคณาจารย์

คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลประจำวัน ณ ห้องนายกสภาฯ ชั้น ๓ อาคารทีปวิชญ์

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพื้นที่อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดมศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
เพื่อการบริการวิชาการ

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่นภายในมหาวิทยาลัย ๑๒ - ๑๔ ก.ย. ๕๔ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารทีปวิชัย- มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ในการนี้มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ทั้ง ๖ คณะ และหอพักนักศึกษา ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่าง สามารถแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย โดยมีนิทรรศการต่างๆ ดังนี้

- ๑.โครงการขยะเหลือศูนย์ จัดโดย หอพักทะเลแก้วนิเวศ
- ๒.โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่ออยู่ดีมีสุขของประชาชน โครงการจิตปัญญาศึกษา และโครงการศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดโดยคณะครุศาสตร์
- ๓.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ๔.การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองแม่นา และมีการสาธิตการทำน้ำกะทกลก บริการให้ชิมฟรี จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ
- ๕.โครงการคลินิกเทคโนโลยีการย้อมสีคราม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์
- ๖.โครงการสืบสานตำนานตำรับอาหารไทย ชุมชนจอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
- ๗.การจัดแสดงผลตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนวัดตาปะขาวหาย จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารทีปวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

ขอเชิญร่วมงาน "สัปดาห์วิชาการห้องสมุด" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พบกับการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

- * การประกวดภาพถ่าย Unseen In PSRU * ประกวดวาดภาพห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในฝัน
- * ประกวดเรียงความห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในฝัน * ประกวดสร้างเว็บไซต์ห้องสมุด
- * ประกวดสร้างวิกิพีเดียแนะนำสำนักวิทยบริการฯ * ประกวดวงดนตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
<http://library.psu.ac.th>

และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่นการตอบคำถามชิงรางวัล

วันที่ 12-13 กันยายน 2554

การแสดงต่าง ๆ มากมาย

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต

American Bluegrass Music
from

"The Earth String Band"

FREE



วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554

เวลา 17.00 น. ณ หอ 209

อาคารทีปวิชัย มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

สำรองที่นั่งได้ที่ www.psu.ac.th

หรือ โทร.0-5526-7089 ภายใน 9188

ขอขอบคุณที่ร่วมสัปดาห์ดนตรีแบบบลูกราสและอะคูสติกร่วมสมัยเข้ากับสัปดาห์การแต่งเพลงและการเล่นดนตรีที่แสดงถึงอารยธรรมความรู้สึกลอยลื่น

กบค.จัดเสวนาการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรสายวิชาการ



เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ก.ย. ๕๔ ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการเสวนาการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโดยกองบริหารงานบุคคลจัดโครงการเสวนาการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อานแป๊ะ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร.สุจินดา เจียมพงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งการจัดเสวนานี้ทำให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดคุณภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น พร้อมทั้งได้รับฟังประสบการณ์จากวิทยากรในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เห็นแนวทางในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่คณาจารย์จะต้องให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยและเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

พืบลสงครามร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสีเขียวอินโดจีน



คณะผู้บริหาร มรพส. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสีเขียวอินโดจีน ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อเย็นวันที่ ๙ ก.ย. ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงร่วมงานในช่วงภาคกลางคืน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในพิธีเปิดนั้นได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ตลาด สีแยกอินโดจีนและตลาดค้าส่งผลไม้ไทยเจริญ อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมงานในวันและสถานที่ดังกล่าว

อ.นิภารัตน์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิดชูเกียรติรางวัลเพชรสยาม เป็นบุคคลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนทางดนตรีและนาฏศิลป์ แบบอย่างที่ทรงคุณค่า



อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” สาขาดนตรี นาฏศิลป์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีนาฏศิลป์
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๗ กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ฯพณฯ
องคมนตรี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานในพิธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยามครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๕๔ ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ให้เกิดความชื่นชมยินดี
และเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทรงคุณค่า ซึ่งในปี ๒๕๕๔ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๘ คน โดย อ.นิภารัตน์
กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับ
คัดเลือกเข้ารับรางวัลเพชรสยาม สาขาดนตรี นาฏศิลป์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนดนตรีนาฏศิลป์
พร้อมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณลงในวารสารเพชรสยาม ดังนี้



“อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางนาฏศิลป์
สร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เป็นตัวแทนระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีการสร้างสรรค์ชุด
การแสดงใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความสำคัญ
ของดนตรี ศิลปะการแสดงอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย
จึงมีผลงานที่สร้างสรรค์มากมายเช่น ชุดระบำมิ่งกละนารี ระบำสองแควแลพิลาศ
ระบำพิษณุโลกเมืองแก้ว และระบำสี่ภาค เป็นต้น มีการเผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชนในประเทศและต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงในนามประเทศไทย นอกจากนี้
ยังเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยบทบาทหน้าที่และจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาศิลปะการแสดง
และประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน”

ด้วยความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์อันโดดเด่นของ อ.นิภารัตน์
จึงสมควรที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลเพชรสยามถือเป็นรางวัล
ที่มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนต่อไปในอนาคต **ข่าวสารศรีพิบูล**
จึงขอแสดงความยินดีกับ อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ มา ณ โอกาสนี้



ภาวประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 8 ส.พลาตูปุมพด อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.0-5526-7000 / แฟกซ์ 0-55267-108
<http://www.psu.ac.th> e-mail: kai.viynda@hotmail.com, nida1509@hotmail.com